

EVN GENCO1:

Vượt qua bước “KHỞI ĐẦU NAN”

LÀ MÔ HÌNH MỚI, RA ĐỜI VÀO THỜI ĐIỂM KINH TẾ TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI GẶP RẤT NHIỀU KHÓ KHĂN, NHƯNG TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 (EVN GENCO1) ĐÃ VÀ ĐANG TỪNG BƯỚC HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ, KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM.

● THANH TÚ

EVNGENCO1 được thành lập theo Quyết định số 3023/QĐ-BCT ngày 01/6/2012 của Bộ Công Thương trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Ung Bí và 14 công ty phát điện hạch toán phụ thuộc. Tổng công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2013, theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trực thuộc và do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu 100% vốn điều lệ. Tổng công suất đặt của các nhà máy điện thuộc EVN GENCO1 là 4.200MW, tương đương với sản lượng điện hàng năm là 15 - 16 tỷ kWh.

Ra đời trong bối cảnh thị trường phát điện cạnh tranh tại Việt Nam mới đi vào hoạt động, các cơ chế chính sách về giá điện còn nhiều bất cập dẫn đến chưa thực sự thu hút các nhà đầu tư, thị trường tài chính - tín dụng khủng hoảng, việc huy động vốn cho các

dự án gặp nhiều trở ngại, nên công tác điều hành của Tổng công ty và các đơn vị thành viên gặp không ít khó khăn, nhất là khi cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin còn hạn chế và đội ngũ nhân lực chưa thực sự có nhiều kinh nghiệm đối với mô hình hoạt động hoàn toàn mới. Song, như Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nói: “Việc xây dựng mô hình các tổng công ty phát điện thành công có ý nghĩa quyết định đến công tác tái cơ cấu ngành Điện và là bước đi quan trọng của việc hình thành thị trường điện cạnh tranh”. Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên EVN GENCO1 hiểu rõ hơn ai hết vai trò quan trọng của Tổng công ty là góp phần đa dạng hóa hình thức đầu tư vào các công trình điện, từ đó giúp phát triển nguồn điện, gia tăng số lượng các nhà máy điện, thúc đẩy thị trường phát điện cạnh tranh. Cùng với sự nhạy bén, năng động, sáng tạo và

kinh nghiệm quản lý trong ngành Điện nhiều năm, Ban lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã bám sát mục tiêu, định hướng phát triển, điều hành doanh nghiệp hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đầu tư sản xuất, kinh doanh và tích cực chủ động trong công tác thị trường điện.

Qua gần 01 năm hoạt động, bên cạnh việc ổn định tổ chức, hoàn thiện thể chế để đảm bảo hiện thực hóa những chiến lược dài hạn, EVN GENCO1 đã đưa vào vận hành một loạt các dự án nguồn mới (Nhiệt điện Ung Bí mở rộng 2, Thủy điện Khe Bó, Nhiệt điện Quảng Ninh 2...); đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình hoàn thành (Thủy điện Bản Vẽ, Đồng Nai 3, 4, Sông Tranh 2, Đại Ninh...). Đặc biệt đối với các dự án chuyển tiếp, trong đó các dự án trọng điểm tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) gồm Nhiệt điện



Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải làm việc với Ban lãnh đạo Cty

Duyên Hải 1(1.200MW), Duyên Hải 3 (1.200MW) và Cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải đang được triển khai khẩn trương để góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện tại miền Nam trong giai đoạn 2017 - 2020. Tính đến hết tháng 11/2013, EVN GENCO1 đã sản xuất được 12,903 tỷ kWh điện, trong đó, các nhà máy thủy điện sản xuất được 4,244 tỷ kWh, đạt 112,4% kế hoạch năm; các tổ máy nhiệt điện sản xuất được 2,706 tỷ kWh, đạt 90,7% kế hoạch năm, riêng Nhà máy Điện Uông Bí 110MW đã hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2013. Dự kiến, sản lượng điện năm 2013 của toàn Tổng công ty là 14,543 tỷ kWh, trong đó các đơn vị hạch toán phụ thuộc GENCO1 sản xuất được 7,770 tỷ kWh.

Không chỉ đảm bảo sản suất, kinh doanh hiệu quả, Tổng công ty còn rất quan tâm tới công tác

bảo vệ môi trường, giảm thiểu sự tác động tiêu cực từ các hoạt động sản xuất, đầu tư xây dựng tới môi trường xung quanh và đặc biệt là quan tâm tham gia phát triển cộng đồng.

Thời gian 01 năm chưa phải là dài đối với một doanh nghiệp có vai trò, vị trí quan trọng như EVN GENCO1, nhưng những gì mà Tổng công ty đã làm được và hiệu quả các dự án đem lại cho thấy chủ trương thành lập Tổng công ty là hoàn toàn đúng đắn và khẳng định EVN GENCO1 là nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy sự hình thành và phát triển của thị trường điện cạnh tranh.

Phấn đấu trở thành một tổng công ty mạnh của EVN về mọi mặt, EVN GENCO1 đã xác định nhiệm vụ thường xuyên là đảm bảo các tổ máy/nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả; các dự án phát triển nguồn điện về đích

đúng tiến độ, chất lượng đề ra, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu hệ thống điện quốc gia. Nhận thức nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng nhất, nên Tổng công ty chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ và đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời đa dạng hóa các nguồn lực và mở rộng quan hệ hợp tác, đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.

Vạn sự khởi đầu nan, vượt qua khó khăn, trở ngại và đạt được những kết quả bước đầu, EVN GENCO1 tự tin sẽ góp phần giúp thị trường phát điện cạnh tranh đạt được những hiệu quả tích cực, tạo cơ sở vững chắc cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường điện Việt Nam ■